

การบรรยายธรรมะโครงการ “เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บรรยากาศในห้องประชุม

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.15 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการบรรยายธรรมะ โครงการ “เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระอาจารย์วิทยากรชื่อดังจากวัดสร้อยทอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ และนิสิตร่วมรับฟังบรรยายธรรมะเป็นจำนวนมาก

การบรรยายธรรมะ โครงการ “เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” เป็นผลมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่การพัฒนาประเทศได้เน้นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าด้านเกษตร เพราะคาดหวังว่า การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมจะทำให้ประเทศไปสู่ความทันสมัย ทำให้ประชาชนมีรายได้ในการบริโภคสินค้าได้มากขึ้น และจะทำให้ประชาชนโดยรวมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผลลัพธ์ก็คือ ผลประโยชน์ได้ตกอยู่กับแค่เพียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง และการพัฒนากระแสเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำไปสู่ระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม จึงส่งผลทำให้คนในชุมชนซึ่งเคยมีวิถีชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเอง เกื้อกูลกัน เปลี่ยนไปเป็นชุมชนที่มุ่งแสวงหาความสะดวกสบาย แข่งแข่งขันดิ้นรน โอ้อวดความมั่งมี มุ่งแต่จะแสวงหาทรัพย์เพื่อมาตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการบรรยายธรรมะขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาคม มก. และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาคม มก. ได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิต หันกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มากขึ้น อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการร้าน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวนากลุ่มเล็กๆ ที่มีฐานะยากจน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ในขณะที่เดียวกันกลุ่มผู้บริโภค ก็จะได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม

ซึ่งภายหลังการบรรยายธรรมะมีบุคลากรและนิสิตสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการซื้อข้าวจากชาวนา และสมัครเป็นสมาชิกร้าน Farmer shop



บรรยากาศในห้องประชุม